



LRU | Newsletter

ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 ประจำเดือน เมษายน 2561

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล





องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเลย ติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ได้น้อมนำพระราชโองบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10 ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินเอย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ส่วนราชการภายนอกมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 26 เมษายน 2561





อธิการบดี พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ผศ.ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อม ผศ.ชัชชัย พิรภมม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ รักษา
ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมรดน้ำขอพรปีใหม่
เนื่องในวันสงกรานต์ จากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย วันที่ 10 เมษายน 2561



รดน้ำขอพรผู้บริหาร สงกรานต์ปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดพิธีทำบุญตักบาตร และสักการะพระใหญ่ ศาลพระภูมิ และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอดีตอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมพิธี และคณาจารย์ เจ้า
หน้าที่บุคลากร รดน้ำขอพรผู้บริหาร วันที่ 11 เมษายน 2561

อธิการบดีเปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย สร้างจิตสาธารณะ มีพิธีเปิดบริเวณอาคาร วิชาการ วันที่ 21 เมษายน 2561



อธิการบดีเปิดโครงการสัมมนา สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนา ชุมชน

ผศ.ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน และเดินชมนิทรรศการผลงานการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ภายในหอประชุมชุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 5 เมษายน 2561

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรวันศาลยุติธรรม

ผศ.ชัชชัย พิภพมกล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ นายทรงศักดิ์ พลตาหาญ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมทำบุญตักบาตรวันศาลยุติธรรม โดยมี นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลยเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลยร่วมพิธี ณ หน้าศาลจังหวัดเลย วันที่ 21 เมษายน 2561



ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการ พิจารณาข้อเสนอโครงการรับทุนบริการ วิชาการ

ผศ.ดร.สุพรรณิ พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 วันที่ 9 เมษายน 2561